
130. löggjafarþing 2003–2004.
Þskj. 679 — 470. mál.

Fyrirspurn

til umhverfisráðherra um rjúpnaveiðar veiðikortshafa.

Frá Guðlaugi Þór Þórðarsyni.

1. Hversu margir veiðikortshafar stunduðu eingöngu rjúpnaveiðar á síðasta veiðiári?
Hversu hátt hlutfall er það af veiðikortshöfum?

2. Hversu margir veiðikortshafar stunduðu rjúpnaveiðar á síðasta veiðiári? Hversu hátt
hlutfall er það af veiðikortshöfum?

3. Hvernig verður komið til móts við þá sem stunda rjúpnaveiðar og hafa greitt fyrir veiði-
kort á þessu veiðiári?

Skriflegt svar óskast.

Prentað upp.


